

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2564

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เยียวยา สถานการณ์ COVID-19	1.กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ ปลูกกล้วยไม้และผู้ส่งออกกล้วยไม้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	เว็บไซต์ https://www.ryt9.com/s/prg/3193888
ส่งเสริม การเกษตร	2.ตีวเข้มผลิตอาหารปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์- GAP	หนังสือพิมพ์แนวหน้า เว็บไซต์ https://www.naewna.com/local/547995
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เยียวยา สถานการณ์ COVID-19	3.เกษตรกรนครพนม และเกษตรกรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วม มอบผลผลิตทางการเกษตร ช่วยชาวบ้านหนองกุดแคน อ. ธาตุพนม	เว็บไซต์ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210125203250138
	4.ชาวสวนมะขาม อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เร่งเก็บมะขามขา หมู หลังมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จากขายออนไลน์ สร้าง รายได้หลักล้าน ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด	เว็บไซต์ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210125184936122
ชุมชนปลอด การเผา	5.เกษตรเชียงใหม่ สร้างชุมชนปลอดการเผา 25 อำเภอ ขับเคลื่อนลดฝุ่นควัน PM2.5 อย่างยั่งยืน	เว็บไซต์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1564774/

ryt9.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 มกราคม 2564 เวลา 10:29

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ส่งออกกล้วยไม้ เนื่องจากสถานการณ์...

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

ทั่วไป

อื่น ๆ

กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ส่งออกกล้วยไม้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ข่าวทั่วไป Monday January 25, 2021 09:52 –ThaiPR.net

นายอำพันรุ้ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการ ปี 2563 และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากล้วยไม้ โดยแผนฯ ปี 2564 ใช้งบประมาณ 101.217 ล้านบาท และเพิ่มเติมแผนการพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ไทยให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพกล้วยไม้ไทยให้มีความได้เปรียบด้านการตลาด และปรับแผนการตลาดในประเทศให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลเชิงประจักษ์ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ ปี 2563 - 2565 และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยมีมูลค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 37.4 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลาดส่งออก ที่ประชุมเสนอแนวทางสนับสนุนในด้านการขยายตลาดในประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวการผลิตให้มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อลดความเสี่ยง ประสานงานโครงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการกล้วยไม้สัญจร โครงการงานกาชาดของจังหวัด โครงการงบบัณฑิตจังหวัด เป็นต้น เพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการนำกล้วยไม้ไทยไปใช้ในการประดับตกแต่งในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าอัตลักษณ์ การใช้ประโยชน์ และสร้างอุปสงค์ของกล้วยไม้ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้านการเงิน พิจารณาแนวทางการสนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำและการพักหนี้ ด้านแรงงานประสานกับกระทรวงแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าว ด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคม โดย ทอท. ได้มีการหารือแนวทางการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มพื้นที่โกดังในท่าอากาศยาน และเพิ่มอากาศยานให้สอดคล้องกับอุปทานการขนส่ง ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบในการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เพื่อพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อไป

แนวหน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 900	Section: First Section/- วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564 ปีที่: 41 ฉบับที่: 14517 หน้า: 8(บนขวา) Col.Inch: 28.78 Ad Value: 25,902 PRValue (x3): 77,706 ศิลปิน: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: ติวเข้มผลิตอาหารปลอดภัยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์-GAP
---	---

ติวเข้มผลิตอาหารปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์-GAP

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญ ดินดี ในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ “เกษตรอินทรีย์” เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช่สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารเคมีสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่มีการตัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูป เพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทำให้มีอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

ในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านระยะปรับเปลี่ยนและ

เข้าสู่การรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 58 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปี 2564 โดยอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 100 คน เพื่อเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกร 2.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 2,000 ราย หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน 2,000 ราย หลักสูตร การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นหนักให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเมื่อปี 2563 เพื่อผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 4.ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 4,000 แปลง ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และเน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และ 5.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามความต้องการและความจำเป็นของเกษตรกร 4,000 แปลง เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์อินทรีย์ เป็นต้น

เกษตรนครพนม และเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ช่วยชาวบ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม



เกษตรนครพนม และเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ช่วยชาวบ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม

25 ม.ค. 2564

วันที่ (25 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารนครพนม “ร่วมใจ ห่วงใยชุมชน ต้านภัยโควิด - 19” โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำดื่ม และอาหารแห้งอื่นๆ ให้กับชาวบ้านกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ต้องปิดหมู่บ้าน

ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการประชาสัมพันธ์รับบริจาคผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตในพื้นที่ร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในช่วงที่มีการปิดการเคลื่อนย้ายคนเข้าออกในหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยนายวินัย คงยืน รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชผักที่หลากหลาย เช่น ผักคะน้า ผักสลัด มะละกอ กวางตุ้ง แตงกวา พริก มะเขือ เป็นต้น โดยได้ร่วมส่งมอบ ณ บริเวณจุดทางเข้าหมู่บ้านหนองกุดแคน ซึ่งเป็นจุดที่มีการนำสิ่งของไวรัลแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ชาวสวนมะขาม อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เร่งเก็บมะขามขาม หลังมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จากขายออนไลน์ สร้างรายได้หลักล้าน ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด



ชาวสวนมะขาม อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เร่งเก็บมะขามขาม หลังมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จากขายออนไลน์ สร้างรายได้หลักล้าน ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

25 ม.ค. 2564

(25 ม.ค.64) ที่ สวนมะขาม นายอมร ศรีคำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล(มะขาม) หมู่ 4 ต.สองห้อง อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ ชาวสวนกำลังเร่งเก็บมะขามขาม ซึ่งเป็นมะขามที่มีลักษณะกิ่งสูงกิ่งดัด รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่เหนียวติดฟัน กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยมียอดสั่งจองจากทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

นางสาวจันทนา มนต์วิวัฒน์ เกษตรอำเภอปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า มะขามเป็นพืชเศรษฐกิจของ อ.ปากท่า เนื้อที่ปลูกทั้งหมดกว่า 2,700 ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 1,000 ตัน มูลค่าผลผลิตกว่า 80 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตลดลงและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ชาวสวนมะขาม ต้องปรับวิธีการขายจากเดิมขายในตลาดหรือซบรถเร่ขาย มาเป็นการขายรูปแบบออนไลน์

นางลภัสสร เมืองศรีสุข เลขาธิการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล(มะขาม) อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การปลูกมะขามของที่นี่เป็นการปลูกบนพื้นที่เชิงเขา ที่มีแร่ธาตุมากมาย จึงทำให้เนื้อมะขาม นุ่ม รสชาติหวาน ไม่ติดฟัน โดยเฉพาะมะขามขาม ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานแล้วรู้สึกชุ่มคอ เหมือนจิบน้ำผึ้ง จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนราคาขายมะขามขาม จำหน่ายกิโลกรัมละ 90-120 บาท มะขามหวาน กิโลกรัมละ 60-70 บาท นอกจากนี้ยังมีมะขามแปรรูปรสชาติต่างๆ อีกมากมาย

นายเฉลิมพงษ์ ศรีคำ ผู้ดูแลการตลาดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ฯ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวสวนไม่สามารถขายมะขามได้ตามปกติ จึงได้นำมะขามของสมาชิกในกลุ่มฯ ทั้งแบบแปรรูปและไม่แปรรูป ลงขายออนไลน์ ในหลายช่องทาง จากการขายประมาณ 6 เดือนสามารถขายได้กว่า 6 ตัน มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ถือเป็นกาเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจมะขาม อ.ปากท่า สามารถสั่งจองได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์

เกษตรเชียงใหม่ สร้างชุมชนปลอดการเผา 25 อำเภอขับเคลื่อนลดฝุ่นควัน PM2.5 อย่างยั่งยืน

26 ม.ค. 64



เกษตรเชียงใหม่ สร้างชุมชนปลอดการเผา 25 อำเภอขับเคลื่อนลดฝุ่นควัน PM2.5 อย่างยั่งยืน

25 ม.ค. 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564 ณ.ร้านอาหารบ้านสวน หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผิดชอบในส่วนพื้นที่เกษตร ซึ่งจำแนกพืชที่มีขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาออกเป็น 3 ชนิดพืช คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล(ลำไย) รวม 1,000,000 กว่าไร่ โดยให้การปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบันครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 ราย ซึ่งมีสำนักงานเกษตรอำเภอ และนักวิชาการเกษตรในพื้นที่คอยกำกับดูแล ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอ ใช้แนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 แนวทาง ดังนี้ 1.เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 2.การบริหารจัดการการเผา 3.การย่อยสลายตามธรรมชาติ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การไถกลบตอซังทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก, อัดก้อน ,อาหารสัตว์, เพาะเห็ด ,พลังงานทดแทน, การปลูกพืชทดแทนพืชทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศสะอาดไร้ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน